



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไปกับมหาวิทยาลัย ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่กอนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมิได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดรับ-ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ในวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, <http://stri.kmutnb.ac.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 1511 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ต้องนำหลักฐานมาด้วย ดังนี้
กรณีผู้มีอำนาจมารับด้วยตนเอง : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และสำเนาใบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ
ในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน : หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย),
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และสำเนาใบแสดง
การลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)
อธิการบดี